

CHÚA NHẬT XX – C
KIS BỚTA PINDỜN BE LỜI TAM RÀI KALKE

Sống đức tin thế nào trong những nghịch cảnh.

Bớta pindờn ở di mìn̄g pin tam nùs lờm lăh tởl, mớya pal kis tam rài kis ngăn tai, tài bớh bớta pindờn mớ ở kis-lờh lăh bớta pindờn chớt .

Đức tin không chỉ là tin trong lòng là đã đủ, mà phải sống trong cuộc sống thật nữa, vì đức mà không thực hành là đức tin chết .

He ở rớgời đớs lăh : aĩ pindờn Yàng, mớya tam rài kis ngăn gen sớlở wớl mớ bớh he đớs.

Chúng ta không thể nói rằng : tôi tin Chúa, nhưng trong cuộc sống thật thì lại ngược hẳn với lời chúng ta nói.

Iăt sắ cau ala-bớ Jeremia kong bớta ớnai bớh bol cau ở pindờn, he rớgời kồ kai lăh tài bớh khai kis mớ đớs jónau khai pindờn, jónau khai đớs gen đớpă-đớpai, be àng pớndàng, mớ ràng-tớlĩk mủh mắt tìs iờh kòn-bonus dề, gen tàng cau iờh-bớsắk ở gớrờm mớ jòi gùng ớnai làng lết bớ khai.

Nghe sách Ngôn sứ Giêrêmia chịu sự hãm hại của những người không tin, chúng ta nhận ra nguyên cớ là vì ông tin, sống và nói về điều ông tin, lời của ông chính trực, như ánh sáng soi rọi làm phơi bày chân tướng tội lỗi của con người, nên người gian ác khó chịu và tìm cách hãm hại để bịt miệng ông.

Rài Jeremia dề bời-yăn ngăn, tài bớh khai nẻh rớwăh ngò Yàng, kis mớ đớs jónau Yàng dề mớ cau kis bal tam rónàng hỡ, bulăh pal kong đonia đră wớl jăĩn-cê ngăn.

Cuộc đời Giêrêmia thật là gian truân, chỉ vì ông đã dứt khoát chọn Chúa, ông đã sống và nói lời của Chúa cho những người đồng thời, dù cho phải chịu sự chống đối rất quyết liệt của thế gian.

Mớya Yàng sùm ớm bal mớ khai, tởmpràn khai in làng khai kis lờh công Yàng in jớl lời-jờh, khai lăh cau công bớta pindờn ở kong alăh mớ bớta sớlở-dră cau đonia dề .

Nhưng Thiên-Chúa luôn ở cùng ông, thêm sức cho ông để ông sống làm chứng cho Chúa đến cùng. Ông là chứng nhân bất khuất trước sự chống báng của người đời.

Sắ pớyoa bol Jude in sớr rớcắng lĩk tam tiăh tam lờh gắm kớp he, ở di tam lờh mớ kòn-bonus, mớya tam lờh mớ tìs-iờh tam he mớ gùt dar war-wẻ he, pha-jai halăh kong alăh gen rớp lờh kờn-ngò bớta kis rài rài he dề.

Thư DoThái khuyến dụ sẵn sàng xông ra trận chiến đang chờ chúng ta, không phải chiến đấu với con người , nhưng là chiến đấu với tội lỗi trong ta và chung quanh chúng ta, thắng hay thua thì sẽ quyết định sự sống vĩnh cửu của chúng ta.

Be Kớnrăĩn Kristô nẻh jai-pha bớta tìs mớ bớta chớt, bớh bớta chớt mớ kis wớl Khai dề.

Giống như Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, bởi cái chết và sự phục sinh của Ngài.

Ở ai bớta pràn dônia, mớya ai bớta pràn bớta gớboh Yàng dê làng jai-pha.

Không dùng sức mạnh thế gian, nhưng lấy sức mạnh tình yêu của Thiên-Chúa để chiến thắng.

Ală jónau đớs pớnyou be do tốngkăh bol he in rài kis do ở di lăh tiăh rólô, mớya lăh tiăh tamlờh, gen tàng pal sùm rócăng mớ ngắc kăh, rừi tồ mớ ở răc dăn gen sớrbớng-roh he in tam gùng tốngklà

Những lời lẽ như thế này là để nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống này không phải là chốn an toàn, mà là nơi chiến đấu, nên chúng ta phải luôn sẵn sàng và tỉnh thức. Hờ hững và không cầu nguyện thì sẽ nguy hiểm cho chúng ta trên con đường phân rỗi.

Mớ tam tũ iătt jónau Luka cỉh gen cau lời lăh ở nướ sả, tài bớh ởs ởs gen he kớlôi Kớnrăn lăh Bớtau bớta ring-lớngai, mớya ngai do Khai đớs Khai lăh Bớtau cềng bớta tamcăh-is bớh tam hừu bớnhă, tam gùl ală cau dùl próc dùl nhâm bal.

Và khi nghe những lời Luka viết thì ai mà lại không ngạc nhiên, vì thường thường thì chúng ta vẫn nghĩ Chúa là Vua bình an, thế mà nay Ngài nói Ngài là Đấng đem sự chia rẽ ngay từ trong gia đình, giữa những người ruột thịt với nhau.

Bớta nướ sả bớh jónau đớs bedo hời-jà bol he kớlôi sớnbớng, làng gít ngắng gùng dà Yàng dê ở rớgới ring bal mớ gùng dà dônia, be àng ở rớgới bớrlũ mớ jớngo, tàng pindờn mớ ở pindờn gen lờh kòn-bớnus in kới-is mớ tamcăh-is bớh tam đớrlăm jrô nùs-nhóm..

Sự ngạc nhiên bởi lời như thế này mời gọi chúng ta suy tư, để xác tín rằng đường lối của Chúa không thể thỏa hiệp với đường lối thế gian, như ánh sáng không thể pha trộn với bóng tối, nên tin và không tin làm cho con người khác biệt và chia rẽ nhau từ trong chiều sâu nội tâm.

Pindờn lăh bớh Yàng pà, làng kis bớta pindờn kớ-kớljăp hờ sùm lăh bớta lin-rólau mớ pràn kớldăng is kòn-bớnus he dê mớ bớta đră wớl dônia dê. Yàng nềh pà gen krung sùm dong kời he, dilăh he gít iătt Jónau Khai mớ gít răc dăn tam rài kis păh ngai.

Tin là bởi Chúa ban, để sống đức tin bền vững đó là điều vượt sức riêng của chúng ta trước sự chống đối của thế gian. Chúa đã ban thì Chúa cũng luôn nâng đỡ chúng ta, nếu chúng ta biết lắng nghe Lời Ngài và biết cầu xin trong cuộc sống hằng ngày.

Lm. Fx. K'Brel